

TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN GIAO THÔNG

Tai nạn giao thông là hiểm họa thường trực đối với mỗi người khi tham gia giao thông trên phạm vi cả nước. Mỗi ngày trên cả nước xảy ra hàng trăm vụ tai nạn giao thông làm chết và bị thương rất nhiều người. Hậu quả để lại là nỗi đau cho người thân và thêm một gánh nặng cho xã hội và tổn thất về vật chất của gia đình và xã hội.

Trước thực trạng đó, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông để

làm thay đổi thái độ, hành vi tự giác chấp hành của người tham gia giao thông luôn được xem là mục tiêu quan trọng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đối với người đi bộ, đi đúng phần đường quy định dành cho người đi bộ. Phải đi trên vỉa hè, đi sát lề đường đối với đường không có vỉa hè. Khi sang đường phải quan sát kỹ các xe đang đi tới và chỉ qua đường khi đảm bảo an toàn.

Điều khiển xe đạp phải tuân thủ các quy tắc giao thông đối với người đi xe đạp và điều khiển xe trên làn đường bên phải trong cùng. Tuân thủ chỉ dẫn của đèn tín hiệu mà người điều khiển giao thông quan sát trước khi di chuyển hướng.

Khi đi xe đạp điện, xe gắn máy cần phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm đúng quy cách. Giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, chuyển hướng an toàn. Vượt xe an toàn khi tham gia giao thông, đi đúng làn đường quy định dành cho xe đạp hoặc xe đạp điện.

Để hạn chế tối đa tai nạn giao thông, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của mình và của xã hội. Hơn ai hết, mỗi người dân khi tham gia giao thông hãy ý thức và nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông. Rất cần có sự tăng cường nhiều mặt và đẩy mạnh



*Đội mũ cho con,
trọn tình cha mẹ*

hiệu quả công tác tuần, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Như vậy mục tiêu kiềm chế tai nạn giao thông trong thời gian tới mới chuyển biến tích cực.

Trong mỗi chúng ta cần nhớ và thực hiện:

1. Đã uống rượu bia không lái xe
2. Tính mạng của con người là trên hết
3. Văn hóa giao thông với sự an toàn của thanh thiếu niên và cộng đồng
4. An toàn giao thông trách nhiệm của mỗi người